

Số: 264/BC-PKT

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động Công nghiệp - Thương mại dịch vụ - TTCN 09 tháng và phương hướng 03 tháng năm 2019

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai. Nay Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch báo cáo tình hình hoạt động Công nghiệp – Thương mại dịch vụ – TTCN 09 tháng và phương hướng 03 tháng năm 2019 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công nghiệp:

1. Tình hình các khu công nghiệp tập trung:

Tính đến cuối tháng 08/2019, huyện Nhơn Trạch có 09 KCN được thành lập và đi vào hoạt động gồm: Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch V, Nhơn Trạch VI, Dệt may Nhơn Trạch, Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Nhơn Trạch II – Nhơn Phú và khu công nghiệp Ông Kèo. Đến nay, các KCN huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng ổn định, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.083 tỷ đồng (*chiếm 35,8% vốn đầu tư hạ tầng KCN của toàn tỉnh*).

Tình hình cho thuê đất: Tổng diện tích khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch khoảng 3.339 ha (chiếm 32% diện tích của toàn tỉnh), diện tích đất công nghiệp dành cho thuê là 2.301 ha (chiếm 32% diện tích đất công nghiệp của toàn tỉnh); trong đó, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 2.11 ha/2.301 ha (đạt 92,05%). Tỷ lệ lấp đầy các KCN huyện Nhơn Trạch khá cao so với mức bình quân của toàn tỉnh (78,44%); các KCN huyện đã hoạt động lâu năm, có nhiều KCN đã lấp đầy 100% dự án thu hút đầu tư (KCN Nhơn Trạch II – Giai đoạn 1, Nhơn Trạch V, Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Nhơn Trạch II – Lộc Khang, Dệt may Nhơn Trạch)

Tình hình thu hút dự án đầu tư: Các KCN huyện Nhơn Trạch đã thu hút 498 dự án đầu tư (*chiếm 28,8% số dự án các KCN tỉnh*), trong đó, có 361 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 9,3 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 23.355,91 tỷ đồng. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các KCN huyện như sau:

- *Đánh giá tình hình hoạt động các doanh nghiệp:* Các doanh nghiệp trong các KCN huyện Nhơn Trạch hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định qua các năm, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ (do đơn đặt hàng ổn định), doanh nghiệp đang trong giai đoạn sản xuất để cung ứng kịp thời các đơn đặt hàng.

Tỷ lệ nhập khẩu giảm so với năm 2018 và trước đó, nhờ vào việc tận dụng nguồn hàng cung ứng trong nước (nguyên vật liệu trong nước), đáp ứng một phần nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp này, nhờ đó làm tăng tỷ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp, giảm nhập khẩu.

